

# ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ประกาศเปลี่ยนหมายเลข โทรศัพท์ใหม่เป็น 02-1019187



ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ประกาศเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่เป็น 02-1019187

ด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีสูงขึ้นในประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเช่นกัน ธุรกิจทั้งหลายจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดนั้นๆ ซึ่งการพัฒนาที่ก้าวไปข้างหน้าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในระดับหนึ่งถึงความเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคม ที่พร้อมจะทำสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะที่เป็นเว็บไซต์ซึ่งรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและได้ดำเนินการทางธุรกิจมาเป็นเวลานานก็ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้พัฒนารูปแบบขององค์กรให้ก้าวหน้ายุคสมัยมากขึ้นพร้อมกับปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้เป็นองค์กรเพื่อคนทำธุรกิจทุกคนได้ใช้ ThaiFranchiseCenter.com เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความคิดของตัวเองและเป็นแหล่งข้อมูลทางอาชีพที่พร้อมทำให้ทุกคนก้าวเข้ามาสู่การทำธุรกิจในลักษณะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ThaiFranchiseCenter.com จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งของบริษัทใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุดโดยปัจจุบันไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 132/3-4 โครงการบี-อเวนิว ซ.พระรามที่ 2 ซอย50

ถ.พระราม2แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ ตั้งแต่

8.30 – 17.30 น. พร้อมกันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อจากเดิมเปลี่ยนเป็น 02-1019187 ซึ่งผู้ที่ต้องการติดต่อกับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์สามารถเริ่มใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เราหวังว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเราในครั้งนี้ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของผู้ที่ใช้บริการและแนวทางการพัฒนาของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็ยิ่งพร้อมจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเพื่อเป็นรากฐานแห่งการสร้างอนาคตร่วมกันกับผู้ใช้บริการทุกท่านเช่นเดิม

สนใจต้องการติดต่อไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม [www.ThaiFranchiseCenter.com](http://www.ThaiFranchiseCenter.com) โทร.02-1019187